

คู่มือออนไลน์

(21 พฤศจิกายน 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

ดวงการเงินไม่ดีที่เกิดจากใช้เงินเก่ง ก็ต้องแก้ด้วยการ ลดการใช้จ่ายลง

สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า “ชนม” เกิดวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เวลาประมาณ 03.00 น. หนองคาย เพศหญิง

จุดเด่นของดวงชะตานี้ก็คือ เป็นดวงที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน หรืออาจจะเรียกว่า มีโชคในเรื่องการทำงานก็ได้ แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีดวงชะตาที่ทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องงานบ่อยๆ หรือไม่ก็ต้องทำงานที่ไม่ค่อยอยู่ประจำที่ หรือต้องเปลี่ยนแปลงการทำงาน หรือ เคลื่อนย้ายการทำงานบ่อยๆ

แต่แม้ว่าคุณจะมีโชคในเรื่องการทำงาน แต่ดูเหมือนว่า บางครั้งคุณก็รู้สึกท้อ ผลตอบแทนที่คุณได้รับจากการทำงานค่อนข้างจะไม่เป็นที่พอใจนัก

คำถามแรก ดวงเดินทางต่างประเทศ การงาน คือมีการคัดเลือกคนไปทำงานในต่างประเทศ และงานที่ทำอยู่ดีหรือไม่ จะผ่านเรื่องที่ไม่ได้ได้หรือเปล่า

เนื่องจากคุณชนมเขียนเข้ามาถามเรื่องนี้ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ผมจึงไม่แน่ใจว่า ขณะนี้ได้ทราบผลไปแล้วหรือยัง

แต่จากการพิจารณาดวงดาวในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา คุณน่าจะมีโชคจากการงานนะครับ และน่าจะเป็นไปได้มากทีเดียวว่า อาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วย

แต่ช่วงที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเดินทางต่างประเทศของคุณก็น่าจะไม่เกินสิ้นเดือนตุลาคม หากเลยสิ้นเดือนตุลาคมไปแล้ว โอกาสที่จะได้รับเลือกให้เดินทางไปต่างประเทศก็จะน้อยลง

คำถามที่สอง เนื้อคู่

ดวงชะตาในเรื่องเนื้อคู่ของคุณมีทั้งดี และ ไม่ดี

เรื่องที่ดีก็คือ คุณมีคู่แน่นอน แต่เรื่องที่ไม่ค่อยดีก็คือ คุณต้องพยายามถนอมความรัก คู่ครองเอาไว้ให้ดีหน่อย เพราะมีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความรักได้

โอกาสที่จะเกิดความแตกแยกบาดหมางในชีวิตคู่ ก็มาจากการพูดการจาของคุณที่อาจจะพูดตรงไปตรงมาเกินไป พูดจาห้วนเกินไป จนทำให้คนฟังเกิดความไม่สบายใจ และจากการที่ตัวคุณเองเป็นคนที่ไม่ค่อยจะไว้ใจใครเท่าไรนัก

นอกจากนี้ ดวงชะตาเดิมก็ยังชี้หมายไปว่า คุณมีโอกาสมากที่จะผิดหวังในเรื่องความรัก ดังนั้น การจะคบหากับใครก็ควรจะต้องตรวจสอบให้ดี ว่าคนที่คบหาด้วยเป็นคนที่เนื้อตัวสะอาด

เนื้อตัวสะอาด หมายความว่า ไม่มีภาระติดพัน หรือ มีภาระซ่อนเร้นมาด้วย หรือ อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้ว ไม่เช่นนั้น คุณก็อาจจะตกอยู่ในสภาพหวานอมขมกลืน หรือ ตกอยู่ในสภาพกินน้ำได้สอกได้ เหมือนกัน

ก็ขอให้คุณพิจารณาเรื่องการเลือกคู่ให้ดีนะครับ

คำถามสุดท้าย ดวงการเงิน คือช่วงนี้มีปัญหาเรื่องการเงิน เลยอยากทราบว่า ดวงการเงินจะเป็นอย่างไรบ้าง จะดีขึ้นมั้ย

ในพื้นที่ชะตาเดิมของคุณ แม้ว่าเรื่องการเงินจะมีความเข้มแข็งอยู่ แต่คุณเองก็เป็นคนใช้เงินเก่งเอา การอยู่ เรื่องเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อย

และดวงดาวก็ทำมุมไม่สู้ดีนักต่อสถานะการเงินของคุณ ก

ในช่วง 2 ปีเศษที่ผ่านมา ชีวิตคุณค่อนข้างจะเหนื่อยมาก การเงินไม่สู้ดีนักเพราะรายจ่ายค่อนข้างมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา เรื่องการงานของคุณค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่ ส่วนเรื่องการเงิน แม้ว่าจะยังมีรายได้อยู่ แต่รายจ่ายก็ยังมีเยอะเอาการ ก็ถือว่า การเงินยังไม่ค่อยดีนัก

เรื่อยมาจนถึงขณะนี้ ก็ยังถือว่า การเงินยังไม่ค่อยดีนัก

ณ.ขณะนี้ การเงินของคุณดูเหมือนจะผ่อนคลายไปในทางที่ดีขึ้นบ้างแล้ว แต่ก็ยังประมาทไม่ได้ ดังนั้น คุณควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้ใช้จ่ายน้อยลงเสียก่อน รู้จักเก็บออมให้มากขึ้น การเงินก็จะดีขึ้นเอง

หวังว่าคำพยากรณ์ของผมจะเป็นประโยชน์แก่คุณนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ ขนม ช่วยดักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์การตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พจนานุกรมสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณ อรุณศรี บุตรงาม ครับ

